



ผมขอแสดงความยินดีกับท่านบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และน้อง ๆ บัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่ผมขอเรียนต่อท่านบัณฑิตกิตติมศักดิ์ว่า ท่านเป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เห็นคุณค่าของท่าน จึงได้มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ เพื่อเชิดชูเกียรติของท่านที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีส่วนร่วมในสังคมอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผมหวังว่า ท่านจะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อเป็นการบูรณาการให้นักศึกษามีความรู้ทั้งในตำรา และการดำเนินชีวิตที่แท้จริง เพราะประสบการณ์ของท่าน มีค่าเป็นอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เรียนรู้

ผมเชื่อว่า น้อง ๆ บัณฑิตใหม่ทุกท่าน คงมีงานทำกันแล้ว เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญสู่ความเป็นผู้ใหญ่ และความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ทั้งด้านการทำงาน และครอบครัว ไม่ว่าน้อง ๆ จะทำงานที่ตรงกับสายงานที่เรียนมาหรือไม่ ผมขอเรียนว่า งานต่าง ๆ เหล่านั้น ย่อมมีคุณค่าในการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานให้กับเรา ผมจึงขอให้น้อง ๆ ได้ใช้สติปัญญา ความตั้งใจ ความมีเหตุผล รวมถึงความขยันขันแข็งในการทำงาน และการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ด้วยความระมัดระวัง การกระทำดังกล่าว จะสามารถนำท่านไปสู่ความเป็นผู้นำขององค์กร นำท่านไปสู่ความสำเร็จ นำท่านไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ๆ ของชีวิต ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับท่าน ไม่ว่าสิ่งที่ท่านประสบนั้น จะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ก็ตาม แต่นั่น ก็คือ ประสบการณ์ที่จะติดตัวท่านตลอดไป เพียงแต่ว่า ขอให้น้อง ๆ นำประสบการณ์ที่ดี ๆ ไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ส่วนประสบการณ์ที่ไม่ดีนั้น ขอให้จำเป็นบทเรียน เพื่อเป็นการแก้ไข เพื่อนำพาชีวิตของเราไปสู่ความรุ่งโรจน์ต่อไป

**ขอให้ท่านนำประสบการณ์ที่ดี ส่งต่อให้กับบุคคลอื่น (รวมถึงน้อง ๆ รุ่นต่อไป) ด้วยความภาคภูมิใจ ขอให้กลับฝั่งสิ่งที่ไม่ดี ด้วยหลักธรรม และมุ่งมั่นต่อการดำเนินชีวิตด้วยความดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคม**

ท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาที่ท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ท่าน พบกับความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีครอบครัวที่อบอุ่น อยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

พร้อมกันนี้ ผมขอเรียนเชิญท่านบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหรือ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเสริมสร้างความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องรุ่นต่อ ๆ ไป จะเป็นที่ยินดียิ่ง

จิตพันธ์ุ ชัยศิริปณณวิช

(นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)